



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้ปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว แต่ยังคงต้องระมัดระวังผู้ที่มีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงมีประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอื่นใดที่ขัด หรือแย้งฉบับนี้ ให้ใช้ฉบับนี้แทน

๒. บุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ให้รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด พร้อมทั้งลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และปฏิบัติตามข้อแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจสอบคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยตนเอง หากพบว่าติดเชื้อโควิด ให้รายงานมหาวิทยาลัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด และติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง ระหว่างรอผลตรวจให้แยกกักตัวเองจากผู้อื่น

กรณีตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อโควิด ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) และทำตามมาตรการ D M H T T (อยู่ห่างกัน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอ ใช้แอปไทยชนะ หรือหมอชนะ เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง)

๓. บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น นอกเหนือจาก ข้อ ๒ ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และบุคคลดังกล่าวจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) และทำตามมาตรการ D M H T T (อยู่ห่างกัน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอ ใช้แอปไทยชนะ หรือหมอชนะ เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง)

๔. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐๐ คน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ กรณีจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ คน ให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) แล้วแต่กรณี และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มรภ.ลำปาง) เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ กำกับดูแล การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

๔.๒ กรณีมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีการรวมตัวกันมากกว่า ๒๐๐ คนขึ้นไป ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรค ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๕. สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการไม่เกินเวลา ๑๙.๓๐ น. ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีการแข่งขัน ให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยกรณีประเภทกีฬากลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยมีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุสนาม และหากเป็นสนามกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยมีผู้ชมในสนามได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของความจุสนาม และผู้เข้าชมในสนามต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK และ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด โดยมีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) แล้วแต่กรณี และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มรภ.ลำปาง) กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง